

Số: 473/UBND-KLTT

Xuân lộc, ngày 24 tháng 6 năm 2015

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật
về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định thanh tra số 822/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc về việc thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Từ ngày 12/5/2015 đến ngày 29/5/2015 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trường THCS Phan Bội Châu, trường TH Kim Đồng, trường Mầm non Xuân Lộc.

Xét kết quả thanh tra tại báo cáo số 65/BC-ĐTT ngày 23/6/2015 của Đoàn thanh tra.

Kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện là một trong 13 phòng ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; trường THCS Phan Bội Châu, trường TH Kim Đồng, trường Mầm non Xuân Lộc là những đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định của UBND huyện. Để đánh giá trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được thanh tra trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động cơ quan; phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn bất cập, vướng mắc (nếu có); làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị biện pháp khắc phục, xử lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh:

1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác PCTN

Qua thanh tra cả 4 đơn vị là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trường THCS Phan Bội Châu, trường TH Kim Đồng, trường Mầm non Xuân Lộc nhìn chung đều có xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014, năm 2015. Ngoài ra, trường THCS Phan Bội Châu, trường TH Kim Đồng, trường Mầm non Xuân Lộc còn ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng để thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng của trường. Qua thanh tra nhận thấy Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng chậm (trễ hạn) so với yêu cầu chung của huyện.

2. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Qua kiểm tra cả tại 4 đơn vị đều tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN với hình thức: lồng ghép tại các buổi họp cơ quan, công đoàn. Kết quả: 100% cán bộ, công chức, viên chức của 4 cơ quan đều được triển khai, tuyên truyền. Trong năm 2014 và quý I năm 2015 tại 04 đơn vị đã tổ chức tuyên truyền được 50 đợt với 3894 người tham dự. Nội dung, tuyên truyền được các đơn vị cập nhật, ghi chép đầy đủ tại các sổ họp. Ngoài ra, tại trường THCS Phan Bội Châu còn tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh được 12 buổi với 16.800 lượt học sinh tham dự. Nội dung tuyên truyền bao gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống ma túy, Luật An toàn giao thông, Luật Bảo vệ bà mẹ và trẻ em ...

3. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; công khai minh bạch trong lĩnh vực giáo dục; Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3.1. Thanh tra việc công khai mua sắm công và xây dựng cơ bản phải được công khai theo quy định của pháp luật.

- *Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:* Trong năm 2014 và quý I năm 2015 đã mua tổng cộng 08 máy vi tính, 02 màn hình máy vi tính và 05 máy in với tổng số tiền: 104.800.000 đồng. Trong đó: tiền ngân sách cấp: 75.000.000 đồng; tiền tiết kiệm của Phòng: 29.800.000 đồng. Việc mua sắm được Phòng công khai tại cuộc họp cơ quan.

- *Tại trường THCS Phan Bội Châu:* Trong năm 2014 và quý I năm 2015 đã mua 01 máy in, 01 máy vi tính, khoan 01 giếng nước phục vụ sinh hoạt, mua bàn ghế học sinh, Lắp đặt hệ thống camera, 03 khung nhôm kính lồng cờ thi đua, trang trí bảng hiệu với tổng số tiền: 244.383.000 đồng. Trong đó: tiền ngân sách cấp: 174.580.000 đồng; tiền học phí 10.000.000 đồng, tiền kinh phí hoạt động của trường: 21.933.000 đồng, tiền vận động: 37.870.000 đồng. Việc mua sắm được Trường công khai theo quý thông qua các cuộc họp Hội đồng nhà trường, Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức, ngoài ra còn niêm yết trên bảng thông tin hoạt động tại phòng Hội đồng của trường.

- *Tại trường TH Kim Đông:* Trong năm 2014 và quý I năm 2015 đã thực hiện thay kính hồng các lớp, mua bảng mica, bảng tri ân, bảng khẩu hiệu, bảng trường học thân thiện, học sinh tích cực, sơn nước lại tường rào, lắp đặt 12 quạt trần, sửa máy tính phòng học sinh, làm kệ sửa học đường, đóng mặt bằng + kệ hồ sơ, làm bảng thư viện, lắp đặt camera quan sát, sơn, sửa mặt tiền khu hành chính, mua 36 bộ bàn ghế học sinh, 05 quạt trần các phòng học, mua phần mềm quản lý tài sản, 03 bảng chống lóa, 01 máy in, nâng cấp phần mềm kế toán DAS 8.7 với tổng số tiền: 147.149.000 đồng. Trong đó: tiền ngân sách cấp: 109.843.000 đồng; tiền vận động quỹ hội PHHS 37.306.000 đồng. Việc mua sắm được Trường công khai theo quý thông qua các cuộc họp Hội đồng nhà trường, Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức.

+ *Tại trường Mầm non Xuân Lộc:* Trong năm 2014 và quý I năm 2015 đã thực hiện nâng cấp phần mềm kế toán HCSN DAS 8.7, sửa chữa mái tôn trường,

Lắp đặt hệ thống camera giám sát và trang bị phần mềm quản lý tài sản, xây dựng 05 hầm tự hoại chứa nước thải, thay ống nước xả 10 phòng, thay lõi lọc nước, làm sân bóng đá mini, mua thảm cỏ sân vận động, sửa chữa nền lớp học với tổng số tiền: 192.496.000 đồng. Trong đó: tiền ngân sách cấp: 137.966.000 đồng; tiền vận động quỹ hội PHHS, quỹ hội lớp và Chi đoàn trường 54.530.000 đồng. Việc mua sắm được Trường công khai theo tháng thông qua các cuộc họp Hội đồng nhà trường và Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức.

3.2. Thanh tra việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục:

- *Công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước:* Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường có xây dựng dự toán thu, chi năm 2014, 2015 và báo cáo tài chính năm 2014; có tổ chức công khai báo cáo tài chính thông qua các cuộc họp cơ quan, Hội đồng nhà trường và Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2015, ngoài ra còn niêm yết công khai tại bảng thông tin của Phòng và trường. Tuy nhiên tại các trường chưa thực hiện công khai dự toán thu, chi hàng năm.

- *Công khai cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục; khoản hỗ trợ, các khoản đầu tư cho giáo dục và khoản thu khác theo quy định của pháp luật:* Tại các trường có xây dựng báo cáo cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục; khoản hỗ trợ, các khoản đầu tư cho giáo dục và khoản thu khác theo quy định, cụ thể:

+ Tại trường THCS Phan Bội Châu:

Về học phí: Nhà trường có công khai mục thu học phí cho phụ huynh vào đầu năm học cho cán bộ, công nhân viên chức theo các quý, năm tại báo cáo tài chính.

Quỹ hội PHHS: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Có xây dựng kế hoạch hoạt động của hội cha mẹ học sinh năm học 2014-2015 có thông qua Quy chế hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh, công khai tài chính hội năm 2013-2014, bảng quyết toán thu chi quỹ hội năm 2013-2014, dự thảo thu, chi tài chính 2014-2015, dự toán thu chi quỹ hội 2014-2015, Kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh 2014-2015. Ngoài ra quỹ hội cha mẹ học sinh còn được thông qua cuộc họp của các lớp vào đầu năm học.

Về học bổng: Nhà trường có thông báo nguồn học bổng được tài trợ cho cán bộ, công nhân viên chức biết. Công khai việc phân bổ chỉ tiêu học sinh được nhận học bổng; niêm yết danh sách học sinh dự kiến được nhận học bổng trong thời gian 30 ngày. Nếu không có ý kiến phản ánh kiến nghị gì thì lập danh sách học sinh được nhận học bổng và trao học bổng vào đầu năm học, các dịp sơ, tổng kết năm học, sau ngày 20/11 hàng năm. Tuy nhiên, việc lưu trữ hồ sơ đầy đủ. Kết quả trong năm học 2013-2014 nhà trường đã trao được 40 phần quà với tổng số

tiền là 20 triệu đồng, quý I năm 2015 trao được 52 phần quà với tổng số tiền là 26 triệu đồng.

+ *Tại trường TH Kim Đồng:*

Về các khoản thu: Thông qua các cuộc họp Hội đồng đầu năm học nhà trường đã công khai các khoản thu dự kiến thu của năm học về mức thu, các khoản thu như: đồ dùng phục vụ cá nhân, sửa học đường, quỹ Hội PHHS, Bảo hiểm tai nạn học sinh, Bảo hiểm y tế học sinh, quỹ đóng góp của mạnh thường quân, các khoản thu từ hoạt động văn nghệ, quỹ căn tin, quỹ văn phòng phẩm. Ngoài ra nhà trường còn công khai đến PHHS các khoản thu trên vào đầu năm học và công khai kết quả chi vào cuối năm học tại cuộc họp PHHS của các lớp.

Về học phí: Nhà trường không thực hiện việc thu học phí.

Quỹ hội PHHS: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Có xây dựng kế hoạch hoạt động của hội cha mẹ học sinh hàng năm nhưng chưa xây dựng báo cáo kết quả hoạt động năm của Hội cha mẹ học sinh. Trường có xây dựng dự toán thu chi quỹ hội trong năm học và kết quả thu, chi quỹ hội năm học, các khoản thu chi của quỹ hội còn được công khai thông qua cuộc họp PHHS của các lớp vào đầu, cuối năm học.

Khoản thu về đồ dùng học sinh: được nhà trường công khai tại cuộc họp PHHS đầu năm học và công khai tại bảng thông tin tuyển sinh của lớp 1 hàng năm và công khai tại cuộc họp Hội đồng.

Quỹ mạnh thường quân: được trường công khai tại Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức đầu năm và công khai tại buổi lễ khai giảng vào đầu năm và công khai tại cuộc họp hội đồng.

Sửa học đường: Nhà trường có xây dựng kế hoạch sửa học đường năm học 2014-2015 và công khai cho cán bộ, giáo viên vào cuộc họp Hội đồng; Nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm triển khai chương trình sửa học đường cho PHHS lớp 1 biết tại cuộc họp PHHS; công khai kết quả thu tiền sửa học đường và kết quả uống sữa học đường của các cháu cho giáo viên, công nhân viên chức nhà trường biết tại cuộc họp Hội đồng hàng tháng (do chương trình mới được thực hiện từ tháng 4 năm 2015 đến nay đang chuẩn bị tổng kết năm học và nghỉ hè nên nhà trường chưa công khai kết quả uống sữa học đường cho PHHS khối lớp 1 biết).

Về khen thưởng: Nhà trường sử dụng nguồn quỹ hội PHHS để khen thưởng kết quả trong năm học 2014-2015 là: 36.500.000 đồng.

+ *Tại trường Mầm non Xuân Lộc:*

Về các khoản thu: Thông qua các cuộc họp Hội đồng đầu năm học Nhà trường đã công khai các khoản dự kiến thu của năm học về mức thu, các khoản thu như thu bắt buộc (học phí, đồ dùng phục vụ cá nhân, sửa học đường, phụ phí ngày thứ 7, giữ xe), các khoản đóng góp tự nguyện (như quỹ hội PHHS, bảo hiểm tai nạn học sinh). Ngoài ra nhà trường còn công khai đến PHHS các khoản thu

trên vào đầu năm học và công khai kết quả chi vào cuối năm học tại cuộc PHHS các lớp; đồng thời còn công khai kết quả thu chi các khoản trên tại bản thông tin của trường.

Về học phí: Nhà trường có công khai mức thu học phí, kết quả thu, chi học phí cho giáo viên, công nhân viên chức tại cuộc họp Hội đồng vào đầu năm, công khai cho phụ huynh học sinh biết tại cuộc họp PHHS vào đầu và cuối năm học.

Quỹ Hội PHHS: Ban đại diện cha mẹ học sinh có xây dựng dự toán thu chi năm học, báo cáo thu chi quỹ hội năm học, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong năm học và công khai cho Ban giám hiệu nhà trường biết. Công khai cho PHHS biết tại cuộc họp Hội PHHS vào đầu và cuối năm học thông qua giáo viên chủ nhiệm các lớp; công khai tại Đại hội cha mẹ học sinh toàn trường hàng năm.

Quỹ khuyến học và quỹ tương trợ: 02 loại quỹ vận động đóng góp từ giáo viên và công nhân viên nhà trường, các khoản thu, chi được nhà trường công khai đầy đủ tại cuộc họp Hội đồng.

Sửa học đường: Tại cuộc họp Hội PHHS đầu năm và cuối năm học thì thông qua giáo viên chủ nhiệm; Nhà trường có công khai chương trình sửa học đường, công khai kết quả thu tiền sửa học đường và kết quả uống sữa học đường của các cháu cho phụ huynh biết. Ngoài ra, nhà trường còn công khai kết quả thực hiện chương trình sửa học đường cho giáo viên, công nhân viên chức nhà trường biết thông qua cuộc họp Hội đồng hàng tháng.

Về khen thưởng: Nhà trường sử dụng nguồn quỹ hội PHHS để khen thưởng kết quả trong năm học 2014-2015: Khen thưởng Hội thi “trò chơi phát triển vận động” số tiền: 6.330.000 đồng; khen thưởng học sinh cuối năm số tiền: 34.400.000 đồng.

+ *Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo: Không thực hiện nội dung này.*

- *Công khai cam kết chất lượng giáo dục và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục: Thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Tại các trường THCS Phan Bội Châu, TH Kim Đồng, Mầm non Xuân Lộc có tổ chức công khai thông báo về cam kết chất lượng giáo dục; thông báo chất lượng giáo dục thực tế của năm học, thông báo thông tin cơ sở vật chất của năm học, thông báo thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong năm học; đồng thời báo cáo chi tiết, rõ ràng các số liệu về chất lượng giáo dục trong báo cáo tổng kết năm học thông qua cuộc họp Hội đồng cuối năm và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Ngoài ra, các trường còn công khai kết quả học tập, tình hình sức khỏe trong năm học của học sinh cho phụ huynh biết tại cuộc họp hội Phụ huynh học sinh cuối năm; tại Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo kết quả chất lượng giáo dục của các trường trên toàn huyện và tổ chức Hội nghị về công tác chuyên môn 03 lần/năm; đồng thời có kết*

luận đánh giá chất lượng giáo dục của các trường để thực hiện tốt hơn trong các năm tiếp theo.

3.3. Công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2014 và quý I năm 2015 tại các trường THCS Phan Bội Châu, TH Kim Đồng, Mầm non Xuân Lộc không phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có thụ lý, giải quyết 01 đơn khiếu nại, tuy nhiên việc gửi quyết định giải quyết khiếu nại là chưa chặt chẽ (việc giao nhận quyết định giải quyết khiếu nại không lập biên bản, không có cơ sở thể hiện việc giao nhận quyết định giải quyết khiếu nại) theo Điều 32 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định về “*gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu*”.

4. Việc xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trường THCS Phan Bội Châu, trường TH Kim Đồng, trường Mầm non Xuân Lộc đều xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công kịp thời và phù hợp với thực tiễn. Hàng năm, các đơn vị đều tiến hành rà soát các nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị mình nhằm sửa đổi, bổ sung kịp thời. Quy chế này được các đơn vị thông qua cho cán bộ, công chức, viên chức biết và triển khai thực hiện.

5. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Tại các cơ quan, đơn vị được thanh tra thương xuyên quán triệt nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị; thực hiện niêm yết đầy đủ các bảng Quy tắc ứng xử công chức, viên chức theo quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ, Nội quy cơ quan, Quy chuẩn đạo đức cơ quan; Quy chuẩn đạo đức Nhà giáo; Ngoài ra, tại các đơn vị còn xây dựng kế hoạch thực hiện năm “*kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ*” năm 2015. Nhờ thực hiện tốt các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nêu trên. Trong năm 2014 và quý I năm 2015, tại các đơn vị được thanh tra không có cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Tuy nhiên, tại các Trường THCS Phan Bội Châu, Trường TH Kim Đồng, Trường Mầm non Xuân Lộc chưa thực hiện việc niêm yết bảng Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức theo quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ.

6. Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức (chỉ thanh tra đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)

Qua thanh tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có tiến hành rà soát đối tượng thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007, Kế hoạch số 7093/KH-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 04/7/2014 của UBND huyện Xuân Lộc và các Văn bản hướng dẫn của phòng Nội vụ huyện. Kết quả: đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác giữa chuyên viên phụ trách kế hoạch phát triển giáo dục, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất với cán sự phụ trách phụ trách công tác kế toán. Tuy nhiên, qua rà soát của UBND huyện thì

vị trí chuyển đổi công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đối với 02 chức danh nêu trên là chưa đủ điều kiện để thực hiện chuyển đổi trong năm 2015.

7. Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng

Các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trường THCS Phan Bội Châu, trường TH Kim Đồng, trường Mầm non Xuân Lộc đều tổ chức triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức nội dung Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức. Qua làm việc, các đơn vị khẳng định trong năm 2014 và Quý I năm 2015 đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức tặng quà, không nhận quà tặng nên không có trường hợp nộp lại quà tặng.

8. Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập và ký cam kết không vi phạm pháp luật về PCTN

Trong năm 2014, cả 4 đơn vị đều tổ chức kê khai tài sản, thu nhập cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Kết quả: đã có 19/19 người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai, bản kê khai tài sản, thu nhập của từng cá nhân được các đơn vị gửi về Phòng Nội vụ huyện đảm bảo thời gian theo quy định; có tổ chức niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo nội dung Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 18/3/2015 của UBND huyện Xuân Lộc về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2014. Tuy nhiên, việc lưu trữ bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 thuộc các trường học trên địa bàn huyện là chưa chặt chẽ cụ thể là chưa có chữ ký người nhận Bản kê khai, lý do là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chưa thực hiện ký xác nhận là chưa thể hiện hết trách nhiệm của Phòng trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện và được quy định cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Đồng thời, trong quý I năm 2015, tại 4 đơn vị cũng tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về PCTN cho 19/19 người theo hướng dẫn của UBND huyện tại Công văn số 324/UBND-NC ngày 30/01/2015 và Công văn số 37/PNV.TCCB ngày 06/02/2015 của Phòng Nội vụ huyện về việc tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về PCTN.

9. Việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng

Tại các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trường THCS Phan Bội Châu, trường TH Kim Đồng, trường Mầm non Xuân Lộc đều có trang bị hộp thư góp ý và đặt tại vị trí thuận lợi, có phân công người phụ trách theo dõi hộp thư góp ý. Qua làm việc thể hiện trong năm 2014 và quý I năm 2015, các đơn vị được thanh tra không tiếp nhận tin báo, đơn thư tố cáo về hành vi tham nhũng.

10. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng

Qua thanh tra, tại đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chưa xây dựng báo cáo công tác PCTN quý I, 6 tháng, 9 tháng năm 2014 và quý I năm 2015; tại trường THCS Phan Bội Châu chưa xây dựng báo cáo công tác PCTN quý I, 6 tháng, 9 tháng năm 2014; trường Mầm non Xuân Lộc và trường TH Kim Đồng thực hiện đầy đủ báo cáo kết quả công tác PCTN, định kỳ gửi về Thanh tra huyện để thực hiện việc tổng hợp và báo cáo chung trên địa bàn huyện.

III. Nhận xét và kết luận:

1. Nhận xét chung:

Qua kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trường THCS Phan Bội Châu, trường TH Kim Đồng, trường Mầm non Xuân Lộc, UBND huyện nhận thấy:

- Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị được thanh tra luôn được lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc xây dựng kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng được các đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm túc;

- Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Theo đó, từng cán bộ, đảng viên đều được tham gia học tập, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Qua đó mỗi cán bộ tự hoàn thiện mình, dám đấu tranh với tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

- Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa được triển khai đồng bộ, chặt chẽ; công tác công khai trong hoạt động cơ quan, đơn vị đều được chấp hành theo quy định; việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để áp dụng tại các đơn vị, địa phương được xây dựng và triển khai thực hiện đúng quy định, không sử dụng ngân sách để làm quà tặng; việc xây dựng và niêm yết công khai bảng nội quy cơ quan, quy chuẩn đạo đức, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức tương đối đầy đủ, từ đó đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức; việc kê khai tài sản, thu nhập, công khai bản kê khai được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng phải kê khai và gửi về huyện đảm bảo thời gian chung. Việc chuyển đổi vị trí công tác được quan tâm triển khai thực hiện; việc công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản, công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục; khoản hỗ trợ, các khoản đầu tư cho giáo dục và khoản thu khác theo quy định của pháp luật; Công khai cam kết chất lượng giáo dục và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; việc thu, quản lý, sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động tư vấn, khoản hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục và khoản thu, chi tài chính khác theo quy định của pháp luật, được tổ chức thực hiện đầy đủ, có tổ chức công khai tại các cuộc họp cơ quan, hội đồng, hội nghị cán bộ công chức ... các buổi họp phụ huynh học sinh, ngoài ra còn

được niêm yết tại những nơi dễ nhìn, dễ truy cập, theo dõi. Kết quả, trong năm 2014 và quý I năm 2015, tại 04 đơn vị được thanh tra không phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng.

Tuy nhiên, qua thanh tra tại 4 đơn vị còn một số thiếu sót sau:

- Việc xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2015 còn chậm (Phòng Giáo dục và Đào tạo). Nội dung kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2014, 2015 chưa bám sát kế hoạch phòng chống tham nhũng của UBND huyện (trường THCS Phan Bội Châu).

- Việc xây dựng báo cáo phòng chống tham nhũng Quý I, 6 tháng, 9 tháng năm 2014 chưa được thực hiện nghiêm túc (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS Phan Bội Châu).

- Chưa công khai dự toán thu, chi hằng năm trước tập thể, đơn vị và chưa niêm yết Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ (trường THCS Phan Bội Châu, trường TH Kim Đồng, trường Mầm non Xuân Lộc).

- Việc thực hiện ký giao nhận bản kê khai tài sản năm 2014 giữa các trường với Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Thông tư 08/2013/TT-TTCT ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ;

- Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ chưa bám sát hướng dẫn của Phòng Nội vụ và Sở Nội vụ.

2. Kết luận: Từ kết quả thanh tra và những nhận xét như đã nêu trên, Chủ tịch UBND huyện kết luận:

a) **Về kinh tế:** Không có sai phạm.

b) **Về hành chính:** Không có sai phạm.

IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý:

Từ những nhận xét và kết luận như đã nêu trên, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường cần chấn chỉnh ngay việc xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng hàng năm theo đúng thời gian quy định. Nội dung kế hoạch phải bám sát vào kế hoạch phòng chống tham nhũng hàng năm của UBND huyện.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các trường trong huyện tổ chức công khai dự toán thu, chi hàng năm và niêm yết Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện ký bổ sung bên nhận bản kê khai tài sản của các trường gửi tới và tổ chức lưu trữ bản kê khai tài sản theo Thông tư 08/2013/TT-TTCT ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ và thực hiện

chuyển đổi vị trí công tác đúng theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và hướng dẫn hàng năm của Sở Nội vụ.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trường THCS Phan Bội Châu, trường TH Kim Đồng, trường Mầm non Xuân Lộc tiếp tục thực hiện xây dựng báo cáo công tác PCTN định kỳ hàng Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm đảm bảo nội dung và thời gian gửi về UBND huyện (thông qua Thanh tra huyện) để tổng hợp và xây dựng báo cáo chung trong toàn huyện.

Trên đây là kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết luận này được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử huyện Xuân Lộc./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- Đ/c BT Huyện ủy (b/c);
- TT.Huyện ủy, TT.HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Chánh, phó Văn phòng;
- UBND các xã, thị trấn;
- Ban Biên tập cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT-TH.



CHỦ TỊCH

Hồ Văn Hà